



## กรอบคุณธรรม หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอยกเลิกกรอบคุณธรรม หน่วยตรวจสอบภายใน ฉบับลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และได้จัดทำกรอบคุณธรรม หน่วยตรวจสอบภายในฉบับใหม่ขึ้น เพื่อยกฐานะและศักดิ์ศรีของวิชาชีพงานตรวจสอบภายในให้ได้รับการยกย่องและเป็นที่ยอมรับจากบุคคลทั่วไป รวมทั้งให้การปฏิบัติหน้าที่ของนักตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพ จะต้องพึงประพฤติปฏิบัติตนภายใต้กรอบคุณธรรม ดังนี้

การปฏิบัติงาน	การปฏิบัติตน
<p>๑. ปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์และขอบเขตการปฏิบัติงานที่กำหนดด้วยความรู้ ความสามารถ ทักษะ และประสบการณ์ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ภายใต้กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของทางราชการ</p> <p>๒. เปิดเผยหรือรายงานข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญทั้งหมดที่ตรวจพบ ซึ่งหากละเว้นไม่เปิดเผยหรือไม่รายงานข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ว อาจจะทำให้รายงานบิดเบือนไปจากข้อเท็จจริง หรือเป็นการปิดบังการกระทำที่ผิดกฎหมาย</p> <p>๓. มีความรับผิดชอบต่องานตรวจสอบภายในที่ตนปฏิบัติ หากเกิดข้อผิดพลาดในการให้ความเห็น การสรุปผลและการรายงานผลการตรวจสอบ จะดำเนินการแก้ไขทันทีและนำเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่อแจ้งหน่วยรับตรวจต่อไป</p> <p>๔. จะไม่รับงานบริการให้คำปรึกษาหรือให้คำแนะนำในกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในขาดความรู้ ทักษะ และความสามารถที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในเรื่องนั้น ๆ เช่น การออกแบบการก่อสร้าง เป็นต้น</p>	<p>๑. มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี รับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างจากผู้อื่น โดยยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง</p> <p>๒. ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องในการกระทำใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย หรือไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทำที่อาจนำความเสียหายมาสู่วิชาชีพการตรวจสอบภายใน หรือสร้างความเสียหายต่อส่วนราชการ</p> <p>๓. ไม่เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียในกิจกรรมตามสายงานปกติ เช่น เป็นประธานกรรมการในการจัดซื้อจัดจ้าง ทุกกรณี หรือเป็นคณะกรรมการคณะใดคณะหนึ่ง ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความเป็นอิสระและความเที่ยงธรรมในการปฏิบัติงาน</p> <p>๔. ไม่นำข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับการปฏิบัติงานไปใช้แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเอง และจะไม่กระทำการใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมายและประโยชน์ของทางราชการ กรณีที่หน่วยงานภายนอกขอเอกสารหลักฐานการตรวจสอบภายใน หรือรายงานผลการตรวจสอบของหน่วยรับตรวจต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการเท่านั้น</p> <p>๕. ไม่พึงรับหรือให้สิ่งของใด ๆ ที่จะทำให้เกิดหรือก่อให้เกิดความไม่เที่ยงธรรมในการใช้วิจารณ์ญาติเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพพึงปฏิบัติ</p>

วิมล งาม

**ข้อจำกัดของความเป็นอิสระหรือความเที่ยงธรรม**

๑. การเป็นกรรมการตรวจรับ เฉพาะการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยตรวจสอบภายในเท่านั้น
  ๒. ต้องไม่ตรวจสอบงานที่ตนเคยเป็นผู้มีหน้าที่รับผิดชอบมาก่อน อย่างน้อยภายในระยะเวลา ๑ ปี หรือมีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความสัมพันธ์ส่วนตัว กรณีได้รับมอบหมาย จะต้องแจ้งให้ทราบถึงข้อจำกัดดังกล่าวทันที
  ๓. นักตรวจสอบภายในงดออกเสียง กรณีได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการหรือคณะกรรมการใด ๆ เพื่อพิจารณาตัดสินการกระทำความผิดซึ่งมีผลทางกฎหมายและส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่
- ทั้งนี้ ให้นักตรวจสอบภายในและผู้เกี่ยวข้องถือปฏิบัติตามกรอบคุณธรรมฉบับนี้ อย่างเคร่งครัด



(รองศาสตราจารย์ ดร.ชุตিকাญจน์ ศรีวิบูลย์)  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วันที่ ๒๘ ก.ย. ๒๕๖๕